



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใน ๐๐๑๑

ที่ อว.๐๖๒๕.๐๗/๑๐๒๐

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน คณบดีทุกคณะ / ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉัตรทิพย์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๘๒/๒๕๖๗ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. การสำรวจความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม QR Code No.1)
๒. การจัดส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในระดับคณะ สำนัก สถาบัน ในรูปแบบ File และเอกสาร ซึ่งยังไม่ต้องดำเนินการเสนอลงนามในส่วนรองอธิการบดีผู้อนุมัติโครงการ และจัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒๐ ชุด (รายละเอียดตามเอกสาร QR Code No.2)
๓. การจัดส่งข้อมูลพื้นที่การดำเนินโครงการ ในรูปแบบ File และเอกสาร โดยสรุปเป็นภาพรวมหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามเอกสาร QR Code No.2)

ทั้งนี้ขอความกรุณา นำส่งข้อมูลดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อจะได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบโครงการยุทธศาสตร์ ฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ฯ ตาม QR Cord ที่ปรากฏแนบท้ายเอกสารฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชนิภา อุดมทวี)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



(QR Code No.1)



(QR Code No.2)



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ฉบับที่ ๓๘๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระราชโองบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงกำหนดการรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการหลัก ๙ โครงการ)

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล และ รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	ชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๕ หมู่บ้าน / ประชาชน ๑,๐๐๐ คน	คณะ ๕ คณะ สำนัก สถาบัน	- ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี กำกับ และดูแล - รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และคณบดีทั้ง ๕ คณะ ผอ.สำนัก สถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒	การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรม องค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทยที่ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก	จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างน้อย ๖๐ ผลิตภัณฑ์	คณะ ๕ คณะ สำนัก สถาบัน	- ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี กำกับ และดูแล - ผศ.ดร.นภาพรพรณ พัฒนฉัตรชัย และคณบดีทั้ง ๕ คณะ ผอ.สำนัก สถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้กำกับดูแล และ รับผิดชอบ
๓	การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก	โรงเรียนขนาดเล็ก ร.ร.ในสังกัดสพฐ. ร.ร.ตชด. และ ร.ร.กองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่ที่ได้รับการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ๑๐ โรงเรียน	คณะครู ศาสตร์ และ คณะร่วมผลิต ครู สำนักวิทยบริการฯ	- ผศ.ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว กำกับ และ ดูแล - ผศ.ดร.พนา จินดาศรี และคณบดีคณะร่วมผลิตครู และ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก
๔	ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชน อย่างยั่งยืน	พื้นที่ทรัพยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ / นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่	จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ อย่างน้อย ๑ ศูนย์	คณะ เทคโนโลยีฯ คณะ มนุษยศาสตร์ฯ และ สถาบันวิจัยฯ	- ผศ.ดร.กชนิภา อุดม ทวี กำกับ และดูแล - ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะ มนุษยศาสตร์ฯ ผอ.สถาบันวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๕	การยกระดับ นวัตกรรมชุมชน ด้วย กระบวนการ วิศวกรสังคม	ชุมชนในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการค้นพบทุนชุมชน หรือ โมเดลธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การต่อยอด การพัฒนาเชิงพื้นที่	จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขด้วย กระบวนการ วิศวกรสังคมอย่างน้อย ๑๐ ชุมชน	กองพัฒนา นักศึกษา ร่วมกับ ๒ คณะ	- ผศ.พรรณมราย คำโสภา กำกับ และ ดูแล - ผู้อำนวยการกอง พัฒนานักศึกษา และ รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผู้กำกับ ดูแล และ รับผิดชอบ
๖	การพัฒนา สมรรถนะ ภาษาอังกฤษ เพื่อการ ยกระดับ ชุมชนสู่สากล	วิสาหกิจชุมชน และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ และ ประชาชนที่ได้รับ การยกระดับสู่ สากล	จำนวนประชาชนที่ ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อการ ยกระดับชุมชนสู่สากล อย่างน้อย ๓๐๐ คน	คณะ มนุษยศาสตร์ ฯ และสำนัก วิทยบริการฯ	- ผศ.ดร.อำนวยการ พัฒนกรสิริ กำกับ และ ดูแล - ผศ.ดร.อำนวยการ สุขทอง และ ผอ.สำนัก วิทยบริการฯ เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก
๗	การพัฒนา นวัตกรรมทาง การศึกษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ สมรรถนะเป็น ฐาน	โรงเรียนใน เครือข่ายฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครูที่เข้า ร่วมพัฒนาการ เป็นนวัตกรรมทาง การศึกษา ตาม รูปแบบฐาน สมรรถนะ PTRU Model	จำนวนนวัตกรรมทาง การศึกษา ที่ได้รับ การพัฒนา ตาม รูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model อย่าง น้อย ๒๐๐ คน	คณะครุ ศาสตร์ และ คณะร่วม ผลิตครู	- ผศ.ดร.วสันต์ชัย กาก แก้ว กำกับ และดูแล - ผศ.ดร.พนา จินดาศรี และคณบดีคณะร่วมผลิต ครู เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๘	ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับ สังคมศตวรรษ ที่ ๒๑	เครือข่ายได้ พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่ สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ และสังคม รู้เท่า ทันสื่อ และใช้ ประโยชน์ จาก นวัตกรรมดิจิทัล อย่างยั่งยืน	จำนวนชุมชนต้นแบบ ดิจิทัล ที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อย ๑ ชุมชน	คณะ วิทยาศาสตร์ ฯ คณะ วิทยาการ จัดการ คณะ เทคโนโลยีฯ และสำนัก วิทยฯ	- ผศ.ดร.อำนวยการ พัฒนกรสิริ กำกับ และ ดูแล - ผศ.ประยุทธ์ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาการ จัดการ คณบดีคณะ เทคโนโลยีฯ ผอ.สำนัก วิทยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

โครงการ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผู้กำกับ ดูแล และ รับผิดชอบ
๙	การเพิ่ม ศักยภาพ ชุมชน Soft Power บนฐานอัต ลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	การเพิ่ม ศักยภาพชุมชน Soft Power	จำนวนชุมชนที่ ได้รับการ พัฒนา Soft Power จำนวน อย่างน้อย ๑ ชุมชน	สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม คณะ สำนัก สถาบัน	- ผศ.ดร.กชนิกา อุดมทวี เป็นผู้กำกับ และดูแล - ผศ.ดร.พีรวัส อิน ทวี คณบดีทุกคณะ ผอ.สำนัก สถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

**หมายเหตุ ทุกโครงการต้องสอดคล้องกับโครงการหลัก อย่างน้อย ๑ โครงการ

๒. กรอบข้อเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (หมายเหตุ : แผนยุทธศาสตร์ ฯ ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนั้นข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องรอการรับรองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ ๕ ปี ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๘ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น “พัฒนาท้องถิ่นสู่ ความเป็นเลิศ ด้วย การวิจัย นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา”	๐๑(๑) ยกระดับ คุณค่าและมูลค่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ตาม โมเดลเศรษฐกิจ BCG	๑A: รายได้ท้องถิ่นจากการ ยกระดับและแปรรูปสินค้าชุมชนสู่ มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีฐานด้วยองค์ความรู้และ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ ๑B: งานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นจริง ๕ เรื่องหรือชิ้นงาน/ปี ๑C: ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒๐ ราย ภายใน ๕ ปี ๑D: หมู่บ้านราชภัฏต้นแบบ ที่มี มูลค่าเพิ่ม (Value-added) จาก นวัตกรรม อย่างน้อยจำนวน ๕๐ แห่ง ในระยะเวลา ๕ ปี	FS ๑.๑ โครงการการยกระดับ รายได้ท้องถิ่นด้วยสินค้าชุมชนสู่ มาตรฐาน ด้วยองค์ความรู้และ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ FS ๑.๒ โครงการพัฒนาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเชิง พื้นที่ FS ๑.๓ โครงการบูรณาการองค์ ความรู้สู่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าชุมชน FS ๑.๔ โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
			FS ๑.๕ โครงการพัฒนานักวิจัย ชุมชน ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับ รางวัลระดับชาติ
			FS ๑.๖ โครงการวิจัยและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น
	0๑(๒) ประยุกต์ และพัฒนาองค์ ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อ การอนุรักษ์ สืบสาน เพิ่มคุณค่าและมูลค่า รองรับการเติบโต ของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	๑E: รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว และการเข้ามาเรียนรู้ การจัด กิจกรรม (Event) ที่เป็นการจัดเอง หรือการถ่ายทอดไปสู่การจัด กิจกรรม (Event) หรือการ สร้างสรรค์ผลงานที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสนับสนุน อย่างน้อยร้อยละ ๑ ของ GPP จังหวัดสุรินทร์ ภายใน ๕ ปี ๑F: จำนวนภูมิปัญญาที่ได้รับการ อนุรักษ์สืบสาน จากการส่งเสริมทุน ทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ จำนวน ๒๐ ภูมิปัญญา และได้รับการ ยอมรับในระดับชาติ จำนวน ๒ ภูมิ ปัญญา ๑G: มีแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน	FS ๑.๗ โครงการบริหารจัดการ ภูมิปัญญาที่ได้รับการอนุรักษ์สืบ สาน จากการส่งเสริมทุนทาง วัฒนธรรม FS ๑.๘ โครงการพัฒนาระบบ นิเวศที่สนับสนุนต่อการวิจัย นวัตกรรม ผลงานรับใช้ท้องถิ่น สังคม และผลงานสร้างสรรค์ FS๑.๙ โครงการบริหารจัดการ Platform ทางด้านทุนทาง วัฒนธรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน FS ๑.๑๐ โครงการเทศกาล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาครู “ผลิตครูนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม เรียนรู้สู่มาตรฐาน World Class เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุด ศูนย์กลาง (Hub) ของประเทศเพื่อน บ้าน”	0๒(๑) พัฒนา บัณฑิตครูที่มีทักษะ สมรรถนะสูงตรงตาม ความต้องการของ ตลาดแรงงานทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ หรือ ประยุกต์ใช้ทักษะ เพื่อประกอบอาชีพ อื่นได้	๒A: มีนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ต่างประเทศและสามารถนำไปใช้ใน สถานศึกษาอย่างน้อย ๘๐ นวัตกรรม ภายใน ๕ ปี ๒B: สร้างความเป็นนานาชาติ ให้กับสถาบันฯ ด้วยการเพิ่มสัดส่วน นักศึกษาต่างชาติด้านครุศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ภายใน ๕ ปี ของนักศึกษาทั้งหมด	FS ๒.๑ โครงการพัฒนาคณาจารย์ ให้เป็นอาจารย์นวัตกรรมที่ใช้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ สอน FS ๒.๒ โครงการพัฒนานวัตกรรม การสอนบน Platform Online FS๒.๓ โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนแบบชุดการ สอนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
		<p>๒C: ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติ/นานาชาติ โดยร้อยละ ๑๐ ของผลงานนักเรียนสามารถ</p>	<p>FS๒.๔ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ</p> <p>FS๒.๕ โครงการพัฒนานักศึกษาคู่มือที่มีสมรรถนะดิจิทัล</p>
		<p>นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเครือข่าย</p> <p>๒D: บัณฑิตครูทุกคนสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครูได้ก่อนสำเร็จการศึกษา</p> <p>๒E: โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีหลักสูตรสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency-based Education (CBE) Thailand และได้มาตรฐานสากล (World Class Standard School)</p>	<p>สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ</p> <p>FS๒.๖ โครงการความร่วมมือของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาต่าง ๆ กับโรงเรียนสาธิตฯ ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาคู่มือในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อื่นๆ</p> <p>FS๒.๗ โครงการพัฒนานักศึกษาคู่มือให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ</p>
	<p>O๒(๒) ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนาครูประจำการของประเทศเพื่อนบ้านตามมาตรฐานระดับ World Class</p>	<p>๒F: เพิ่มจำนวนบุคลากรต่างชาติในสายวิชาการด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด</p> <p>๒G: มีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง/ปี</p> <p>๒H: เครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ส่งเสริมการเป็น Hub ของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างน้อย ๓ ประเทศ</p> <p>๒I: ร้อยละ ๒๐ ของครูประจำการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เข้ารับการยกระดับสมรรถนะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูโดยครอบคลุมครูประจำการที่เป็นศิษย์เก่าทุกคน</p>	<p>FS๒.๘ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้ได้รับการ Upskill / Reskill ตามความต้องการและจำเป็น</p> <p>FS๒.๙ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ</p>

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และมุ่งสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าในระดับสากล”	O๓(๑) จัดการศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ/การใช้ชุมชนเป็นฐาน/จัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระดับประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีทักษะที่ครอบคลุมทั้งทางด้านทักษะทางวิชาชีพและ Soft Skills ที่เท่าทันโลกในอนาคต	๓A: มีหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ ๓๐ ของหลักสูตรทั้งหมด และมีจำนวนผู้เรียนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ต่อปี ๓B: จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ และมีจำนวนเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ๓C: นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของนักศึกษาหรือบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖ ผลงาน/ปี ๓D: บัณฑิตมีทักษะภาษาที่ ๓ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของผู้เรียนทั้งหมด ๓E: บัณฑิตทุกคนมีงานทำ และอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศ (๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน) โดยอาจประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ ๓F: จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี	FS๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานบัณฑิต และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ FS๓.๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย FS๓.๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ด้วยการบูรณาการทักษะสู่การเป็นนวัตกรรมมืออาชีพ FS๓.๔ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ (Soft Skills) ของผู้เรียน ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม
	O๓(๒) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ด้วยระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning : LLL)	๓G: มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มอีสานใต้ ๓H: จำนวนผู้เรียนในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่า	FS๓.๕ โครงการ SRRU International Hub of Lifelong Learning FS๓.๖ โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
		<p>ร้อยละ ๓๐ ต่อปีนับจากปีฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>๓) ร้อยละ ๒๐ ของผู้เรียนจากหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๓๐</p>	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานระดับสากล”</p>	<p>O๔(๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้า ตามสายอาชีพ</p>	<p>๔A: บุคลากรที่ดำรงตำแหน่ง วิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) มีสัดส่วน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๐ เป็นร้อยละ ๖๐ โดยมีบุคลากรที่ได้ตำแหน่งด้านการสอนอย่างน้อย ๓ คน (ประมาณร้อยละ ๑) และด้านการ วิชาชีพอย่างน้อย ๑๕ คน (ประมาณร้อยละ ๕) ภายใน ๕ ปี</p> <p>๔B: บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ ๒๐ ต่อปี สามารถทำงานแบบเน้น ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล (Agile) และสามารถทำงานข้ามสายงานได้</p> <p>๔C: ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี ทักษะดิจิทัล/ภาษาอังกฤษ และ/ หรือภาษาที่ ๓ ผ่านระดับกลาง (Intermediate) ตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล</p> <p>๔D: บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ อย่างน้อย ๕๐ คน (ประมาณร้อยละ ๑๐) ได้รับรางวัล หรือยกย่องเชิดชูความเป็นเลิศใน ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสายงาน ทั้งระดับชาติ/นานาชาติ ภายใน ๕ ปี</p> <p>๔E: บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ ๒๐ สามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และตำแหน่งบริหารในระดับที่ สูงขึ้น</p>	<p>FS๔.๑ โครงการ Upskill, Reskill, New skill สู่บุคลากร มืออาชีพ</p> <p>FS๔.๒ โครงการพัฒนาทักษะ Upskill/ Reskill อาจารย์เพื่อ ตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑</p> <p>FS๔.๓ โครงการพัฒนาการบริหารสำหรับผู้มีความสามารถ พิเศษ (Talent)</p> <p>FS๔.๔ โครงการการจัดการ ความรู้สู่องค์กรการเรียนรู้</p>

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
	<p>O๔(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วย IT & Digital</p>	<p>๔F: มีฐานข้อมูล (Big Data) ตอบสนองต่องานวิจัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงระบบบริหารงานที่สำคัญ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Management Information System (ERP/MIS), Content Management System (CMS) ของทุกหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ</p> <p>๔G: ทุกคณะมีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) มาใช้ โดยแต่ละคณะมีระดับคะแนน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน</p> <p>๔H: ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า ๙๕ คะแนน (ระดับ AA) (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐)</p>	<p>FS๔.๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>FS๔.๖ โครงการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง</p> <p>FS๔.๗ การสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>FS๔.๘ การส่งเสริมเทคโนโลยีและระบบแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>FS๔.๙ โครงการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX)</p> <p>FS๔.๑๐ โครงการพัฒนาระบบ SRRU - EdPEX</p> <p>FS๔.๑๑ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX)</p> <p>FS๔.๑๒ โครงการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)</p> <p>FS๔.๑๓ โครงการพัฒนาระบบ SRRU - ITA</p>
	<p>O๔(๓) สร้างความมั่นคงด้านรายได้และเสถียรภาพทางการเงิน</p>	<p>๔I: มีรายได้จากการบริการวิชาการอย่างน้อย ๒๕ ล้านบาทต่อปี</p> <p>๔J: มีรายได้จากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างน้อย ๓๐ ล้านบาทต่อปี</p>	<p>FS๔.๑๔ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งมหาวิทยาลัย (บริการทางวิชาการ)</p> <p>FS๔.๑๕ โครงการจัดตั้งศูนย์</p>

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	โครงการสำคัญ
		๔K : รายได้จากการดึงดูดนักศึกษา ในจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี ๔L : รายได้จากสินค้าและทรัพย์สิน อย่างน้อย ๔๐ ล้านบาทต่อปี	บริหารทรัพย์สินทางปัญญา (สังหาริมทรัพย์) FS๔.๑๖ โครงการจัดตั้งศูนย์ บริหารสินทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์)

** หมายเหตุ กรณีที่เลือกยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงการต้องมีการนำครัวเรือนยากจนเข้าร่วมอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

***สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนได้ที่ <https://backoffice.surinpoverty.com/login>

๓. ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

- เป้าหมายที่ ๑ : ขจัดความยากจน (No Poverty)
- เป้าหมายที่ ๒ : ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
- เป้าหมายที่ ๓ : มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
- เป้าหมายที่ ๔ : การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
- เป้าหมายที่ ๕ : ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
- เป้าหมายที่ ๖ : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
- เป้าหมายที่ ๗ : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
- เป้าหมายที่ ๘ : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
- เป้าหมายที่ ๙ : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
- เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality)
- เป้าหมายที่ ๑๑ : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
- เป้าหมายที่ ๑๒ : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
- เป้าหมายที่ ๑๓ : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
- เป้าหมายที่ ๑๔ : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water)
- เป้าหมายที่ ๑๕ : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
- เป้าหมายที่ ๑๖ : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutions)
- เป้าหมายที่ ๑๗ : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships to achieve the Goal)

๔. แนวทางการจัดทำ ส่ง และพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	รายละเอียด	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑. พื้นที่ดำเนินโครงการ	๑.๑ พื้นที่เดิมของคณะต่าง ๆ (สืบสานโครงการเดิมที่ต่อบุญพื้นที่หรือเสริมโครงการใหม่เพื่อเติมเต็ม) ๑.๒ พื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	ประชาคม ชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการในพื้นที่เป้าหมาย
๒. รูปแบบ/การจัดทำข้อเสนอโครงการและการพิจารณาถ้อยแถลงโครงการ	๒.๑ ประกาศรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ภายในกันยายน ๒๕๖๗	
	๒.๒ ทุกคณะ สำนัก สถาบัน ประกาศกรอบ/หัวข้อโครงการ ชื่อ/หัวข้อโครงการ ต้องสอดคล้องกับ ๙ โครงการหลักและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๐ ปี /ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ SDGs	ภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการ
	๒.๓ รายละเอียดครบทุกหัวข้อและเป็นไปตามที่กำหนด และทุกโครงการต้องมีการระบุ/อธิบายถึงการวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา/ทำประชาคมร่วมกับคนในพื้นที่/มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการ	ภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	มีหนังสือแจ้ง ความต้องการของชุมชนและภาพการลงประชาคม
	๒.๔ รายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของคณะฯ ศูนย์/สำนักที่เสนอโครงการ และมีการลงลายมือชื่อรับรองในส่วนท้ายของข้อเสนอโครงการ	ภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	-
	๒.๕ การพิจารณาข้อเสนอโดยคณะกรรมการในระดับคณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการพิจารณาถ้อยแถลงข้อเสนอก่อนที่จะจัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	ภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	-
	๒.๖ จัดส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ สำนัก สถาบัน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ในรูปแบบ File และเอกสาร	ภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	จัดส่งข้อเสนอโครงการละ ๒๐ ชุด
	๒.๗ จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการ/ด้านภาคีเครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการดำเนินงาน	ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗	-
๓. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ/โครงการในระดับมหาวิทยาลัย	การพิจารณาถ้อยแถลงงบประมาณภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดย “คณะกรรมการพิจารณาและถ้อยแถลงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี ๒๕๖๗” ที่แต่งตั้งโดยคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	ภายใน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗	-

หัวข้อ	รายละเอียด	ระยะเวลา	หมายเหตุ	
๔. การอนุมัติโครงการ	๔.๑ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และแจ้งผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ	ภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	**ต้นฉบับ ข้อเสนอโครงการ ทุกโครงการต้อง ส่งมาที่ สถาบันวิจัยฯ ภายในวันและ เวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิด ความล่าช้าในการ เริ่มดำเนิน โครงการ	
	๔. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการมาที่สถาบันวิจัย ฯ ดังนี้ ๑) บันทึกข้อความนำส่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ๒) ต้นฉบับข้อเสนอโครงการจำนวน ๑ ชุด ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน งบประมาณต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุของคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่เสนอโครงการ และมีการลงลายมือชื่อรับรองในส่วนท้ายของข้อเสนอโครงการ ๓) แบบชี้แจงการแก้ไขข้อเสนอโครงการ	ภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗		
	๔.๓ คณะกรรมการประสานงานฯ รวบรวมข้อเสนอโครงการในข้อ ๔.๒ เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติโครงการ			
	๔.๔ พิธีการลงนามข้อตกลงระหว่างอธิการบดี หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนชุมชนโครงการละ ๑ คน และการปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ	ภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	งานพิธีการแล้ว เสร็จใน ๑ วัน	
	๔.๕ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณผ่านระบบ ERP	ภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	ตามเงื่อนไขข้อ ของกองนโยบาย และแผน เป็นการประกาศ ภาพรวมของ มหาวิทยาลัย	
	๔.๖ กองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อเสนอและโอนงบประมาณในระบบ ERP	ภายใน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗		
๕. การประเมินโครงการ	ดำเนินการโดย “คณะกรรมการประเมินโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี ๒๕๖๘ ที่แต่งตั้งโดยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยทุกโครงการต้องดำเนินการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๕.๑ คณะกรรมการกำกับติดตามลงพื้นที่กำกับติดตาม ๕.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ระยะที่ ๑ โดยมีกิจกรรมรายงานด้วยการ	ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘	๑. ทุกโครงการ ต้องผ่านการ ประเมินจาก คณะกรรมการ ประเมินโครงการ ยุทธศาสตร์ฯ ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ทปอ.กำหนดไว้	

หัวข้อ	รายละเอียด	ระยะเวลา	หมายเหตุ
	<p>นำเสนอจากไฟล์นำเสนอ และตาราง ๑ - ๒ และ ๓ อีกทั้งการนำเข้าข้อมูลด้วยระบบ Big Data</p> <p>๕.๓ รายงานผลการดำเนินโครงการระยะที่ ๒</p> <p>๕.๔ จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานจากโครงการยุทธศาสตร์ฯ และมีกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานต่อไป</p> <p>๕.๕ ทุกโครงการต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและแนบเป็นภาคผนวก ในเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์</p> <p>๕.๖ ทุกโครงการต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลนวัตกรรมในระบบฐานข้อมูล App Tech</p>	<p>๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p>ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘</p>	<p>๒. การจัดนิทรรศการ</p> <p>ใช้งบประมาณในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ</p>
๖. โครงการติดตามและรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์ฯ	<p>รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี ๒๕๖๘ ต่อ ทปอ. เป็นการนำเข้าข้อมูลระบบ Big Data และการกำกับติดตามโดยองคมนตรี รวมถึงการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสรุปโครงการต่อไป</p>	<p>ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์และในระบบ Big Data</p>

๕. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

การพิจารณาข้อเสนอโครงการดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง และให้คะแนนจากการประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการ (๑๐๐ คะแนน) แบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้

๕.๑ ภาพรวมโครงการ (๓๐) : มีการวิเคราะห์พื้นที่/ชุมชน ปัญหา/ความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคีเครือข่ายความเหมาะสม/ยั่งยืนของโครงการ ประโยชน์ในภาพรวมที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ

๕.๒ การดำเนินโครงการ (๔๐) : กิจกรรมสอดคล้อง/เหมาะสมกับระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ/มีนักศึกษาขับเคลื่อน/มีส่วนร่วมดำเนินโครงการ แผนการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่ากับผลผลิตที่ได้

๕.๓ ผลที่ได้จากโครงการ (๓๐) : วัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด นำไปสู่เป้าหมายของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการหลัก ๙ โครงการ) ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ SDGs ที่ได้ระบุไว้ตามผลผลิต/ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับประเมินและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม)

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิมล
ตรวจ
งาน



แบบเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อโครงการ.....
๒. พื้นที่ดำเนินโครงการและจำนวนหมู่บ้านหรือจำนวนโรงเรียนเป้าหมาย
(โปรดระบุจำนวนและชื่อหมู่บ้านหรือโรงเรียน)
 พื้นที่เดิม จำนวน.....หมู่บ้าน / โรงเรียน ได้แก่
- พื้นที่ใหม่ จำนวน.....หมู่บ้าน / โรงเรียน ได้แก่
๓. จำนวนครัวเรือนยากจน.....ครัวเรือน ได้แก่.....
- *สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนได้ที่ <https://backoffice.surinpoverty.com/login>
๔. งบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ รวมทั้งสิ้น บาท
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

	ชื่อ - นามสกุล	หน่วยงานที่สังกัด	โทรศัพท์/Email
ผู้รับผิดชอบหลัก			
ผู้ร่วมโครงการ (โดยบูรณาการระหว่าง หน่วยงาน / คณะ สำนัก สถาบัน)			

๖. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (เลือกได้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เท่านั้น)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๗. ความสอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (โครงการหลัก ๙ โครงการ) (เลือกอย่างน้อย ๑ โครงการ)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน ปี ๒๕๖๘	ผลจากการดำเนินงาน
<input type="checkbox"/> ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก			
จำนวนหมู่บ้าน/คนที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	๕/๔๐หมู่บ้าน/คน
<input type="checkbox"/> ๒. การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์			
จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	๒๐ผลิตภัณฑ์
<input type="checkbox"/> ๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก			
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	๕โรงเรียน
<input type="checkbox"/> ๔. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน			
จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	๑ศูนย์
<input type="checkbox"/> ๕. การยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม			
จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	๘ชุมชน
<input type="checkbox"/> ๖. การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล			
จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	๒๐๐คน
<input type="checkbox"/> ๗. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน			
จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	๕๐คน
<input type="checkbox"/> ๘. ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ ๒๑			
จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	๑ชุมชน
<input type="checkbox"/> ๙. การเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น			
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	๑ชุมชน

๘. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

(เลือก ๑ ยุทธศาสตร์)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ เศรษฐกิจ
 - ๑.๒ สังคม
 - ๑.๓ สิ่งแวดล้อม
 - ๑.๔ การศึกษา

- ยุทธศาสตร์ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
 - ๒.๑ บัณฑิตครุมหาวิทยาลัยราชภัฏมัตถ์ลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 - ๒.๒ บัณฑิตครุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการและถ่ายทอด / บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย
 - ๒.๓ บัณฑิตครุมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 - ๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏมัตถ์ลักษณ์มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 - ๓.๒ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
 - ๓.๓ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 - ๔.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏมัตถ์ลักษณ์ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
 - ๔.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏมัตถ์ลักษณ์มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๙. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(หมายเหตุ : รอการรับรองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ ๕ ปี ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๘ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์
<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> ๐๑(๑) ยกระดับคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG	<input type="checkbox"/> ๑A: รายได้ท้องถิ่นจากการยกระดับและแปรรูปสินค้าชุมชนสู่มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีฐานด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ <input type="checkbox"/> ๑B: งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นจริง ๕ เรื่องหรือชิ้นงาน/ปี <input type="checkbox"/> ๑C: ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒๐ ราย ภายใน ๕ ปี <input type="checkbox"/> ๑D: หมู่บ้านราชภัฏต้นแบบ ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-added) จากนวัตกรรม อย่างน้อยจำนวน ๕๐ แห่ง ในระยะเวลา ๕ ปี
	<input type="checkbox"/> ๐๑(๒) ประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา	<input type="checkbox"/> ๑E: รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวและการเข้ามาเรียนรู้ การจัดกิจกรรม (Event) ที่เป็นการจัดเอง หรือการถ่ายทอดไปสู่การจัดกิจกรรม (Event) หรือการสร้างสรรค์ผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสนับสนุน อย่างน้อยร้อยละ ๑ ของ GPP จังหวัดสุรินทร์ ภายใน ๕ ปี <input type="checkbox"/> ๑F: จำนวนภูมิปัญญาที่ได้รับการอนุรักษ์สืบสาน จากการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมที่มี

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์
	ห้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานเพิ่มคุณค่าและมูลค่ารองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ศักยภาพ จำนวน ๒๐ ภูมิภาค และได้รับการยอมรับในระดับชาติ จำนวน ๒ ภูมิภาค <input type="checkbox"/> ๑G: มีแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน
<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครู	<input type="checkbox"/> O๒(๑) พัฒนาบัณฑิตครูที่มีทักษะสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือประยุกต์ใช้ทักษะเพื่อประกอบอาชีพอื่นได้	<input type="checkbox"/> ๒A: มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสามารถนำไปใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย ๘๐ นวัตกรรม ภายใน ๕ ปี <input type="checkbox"/> ๒B: สร้างความเป็นนานาชาติให้กับสถาบันฯ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติด้านครุศาสตร์อย่างน้อยร้อยละ ๕ ภายใน ๕ ปี ของนักศึกษาทั้งหมด <input type="checkbox"/> ๒C: ร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษามีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับชาติ/นานาชาติ โดยร้อยละ ๑๐ ของผลงานนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเครือข่าย <input type="checkbox"/> ๒D: บัณฑิตครูทุกคนสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครูได้ก่อนสำเร็จการศึกษา <input type="checkbox"/> ๒E: โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีหลักสูตรสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency-based Education (CBE) Thailand และได้มาตรฐานสากล (World Class Standard School)
<input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา	<input type="checkbox"/> O๓(๑) จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ/การใช้ชุมชนเป็นฐาน/จัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระดับเพื่อนบ้าน นำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีทักษะที่ครอบคลุมทั้งทางด้านทักษะทางวิชาชีพและ Soft Skills ที่เท่าทันโลกในอนาคต	<input type="checkbox"/> ๓A: มีหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ ๓๐ ของหลักสูตรทั้งหมด และมีจำนวนผู้เรียนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ต่อปี <input type="checkbox"/> ๓B: จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ และมีจำนวนเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ <input type="checkbox"/> ๓C: นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของนักศึกษาหรือบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖ ผลงาน/ปี <input type="checkbox"/> ๓D: บัณฑิตมีทักษะภาษาที่ ๓ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของผู้เรียนทั้งหมด <input type="checkbox"/> ๓E: บัณฑิตทุกคนมีงานทำ และอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของประเทศ (๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน) โดยอาจประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ <input type="checkbox"/> ๓F: จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
	<input type="checkbox"/> O๓(๒) ยกระดับคุณภาพ	<input type="checkbox"/> ๓G: มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มอีสานใต้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์
	<p>การศึกษาของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ด้วยระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning : LLL)</p>	<p><input type="checkbox"/> ๓H: จำนวนผู้เรียนในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓๐ ต่อปีนับจากปีฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓I: ร้อยละ ๒๐ ของผู้เรียนจากหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๓๐</p>
<p><input type="checkbox"/> ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ</p>	<p><input type="checkbox"/> O๔(๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ</p>	<p><input type="checkbox"/> ๔A: บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๐ เป็นร้อยละ ๖๐ โดยมีบุคลากรที่ได้ตำแหน่งด้านการสอนอย่างน้อย ๓ คน (ประมาณร้อยละ ๑) และด้านการรับใช้ท้องถิ่นอย่างน้อย ๑๕ คน (ประมาณร้อยละ ๕) ภายใน ๕ ปี</p> <p><input type="checkbox"/> ๔B: บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ ๒๐ ต่อปี สามารถทำงานแบบเน้นประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล (Agile) และสามารถทำงานข้ามสายงานได้</p> <p><input type="checkbox"/> ๔C: ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ มีทักษะดิจิทัล/ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาที่ ๓ ผ่านระดับกลาง (Intermediate) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล</p> <p><input type="checkbox"/> ๔D: บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อย่างน้อย ๕๐ คน (ประมาณร้อยละ ๑๐) ได้รับรางวัลหรือยกย่องเชิดชูความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสายงาน ทั้งระดับชาติ/นานาชาติ ภายใน ๕ ปี</p> <p><input type="checkbox"/> ๔E: บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ ๒๐ สามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น</p>
	<p><input type="checkbox"/> O๔(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วย IT & Digital</p>	<p><input type="checkbox"/> ๔F: มีฐานข้อมูล (Big Data) ตอบสนองต่องานวิจัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงระบบบริหารงานที่สำคัญ ได้แก่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Management Information System (ERP/MIS), Content Management System (CMS) ของทุกหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ</p> <p><input type="checkbox"/> ๔G: ทุกคณะมีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) มาใช้ โดยแต่ละคณะมีระดับคะแนน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน</p> <p><input type="checkbox"/> ๔H: ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน (ระดับ AA) (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐)</p>
	<p><input type="checkbox"/> O๔(๓) สร้างความมั่นคงด้านรายได้ และเสถียรภาพทางการเงิน</p>	<p><input type="checkbox"/> ๔I: มีรายได้จากการบริการวิชาการอย่างน้อย ๒๕ ล้านบาทต่อปี</p> <p><input type="checkbox"/> ๔J: มีรายได้จากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างน้อย ๓๐ ล้านบาทต่อปี</p> <p><input type="checkbox"/> ๔K: รายได้จากการดึงดูดนักศึกษาในจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี</p> <p><input type="checkbox"/> ๔L: รายได้จากสินค้าและทรัพย์สินอย่างน้อย ๔๐ ล้านบาทต่อปี</p>

๑๐. ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals–SDGs

(เลือกอย่างน้อย ๑ ข้อ)

- เป้าหมายที่ ๑ : ขจัดความยากจน (No Poverty)
- เป้าหมายที่ ๒ : ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
- เป้าหมายที่ ๓ : มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
- เป้าหมายที่ ๔ : การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
- เป้าหมายที่ ๕ : ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
- เป้าหมายที่ ๖ : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
- เป้าหมายที่ ๗ : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
- เป้าหมายที่ ๘ : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
- เป้าหมายที่ ๙ : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
- เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality)
- เป้าหมายที่ ๑๑ : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
- เป้าหมายที่ ๑๒ : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
- เป้าหมายที่ ๑๓ : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
- เป้าหมายที่ ๑๔ : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water)
- เป้าหมายที่ ๑๕ : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
- เป้าหมายที่ ๑๖ : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutions)
- เป้าหมายที่ ๑๗ : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships to achieve the Goal)

๑๑. ผลผลิตการบูรณาการร่วมกับพันธกิจอื่น ทุกโครงการต้องมีผลผลิตการบูรณาการร่วมกับพันธกิจอื่น ดังนี้

(โปรดระบุความคุ้มค่าของโครงการให้ครบทุกข้อ)

เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment : SROI)

๑๑.๑ การจัดการเรียนการสอน

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
๑. บูรณาการกับรหัส/รายวิชา	๑.รหัส/รายวิชา..... ๒.รหัส/รายวิชา.....
๒. จำนวนนักศึกษา ๑ สาขาวิชา ต่อหนึ่งนวัตกรรมที่ใช้ในโครงการ	คน/สาขาวิชา/นวัตกรรม ระบุ ๑. ๒. ๓.
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน	๑. ๒.
๔. ลักษณะการบูรณาการโครงการ	๑.

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
ต่อการเรียนการสอน	๒.
๕. ผลผลิตโครงการต่อการเรียนการสอน	๑. มคอ.....วิชา..... ๒. นวัตกรรม เรื่อง..... ๓. คู่มือ เรื่อง..... ๔. ถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่อง.....
๖. การส่งมอบผลผลิตและนำไปใช้ประโยชน์	๑. มคอ.....จำนวนวิชา ๒. นวัตกรรมใช้ประโยชน์ พื้นที่..... ๓. คู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน เรื่อง ๔. ถอดบทเรียนองค์ความรู้จำนวน.....เรื่อง ๕. หลักฐานในการนำไปใช้ประโยชน์ () ระดับท้องถิ่น จำนวน ผลงาน () ระดับชาติ จำนวน ผลงาน () ระดับนานาชาติ จำนวน ผลงาน

๑๑.๒ งานวิจัย

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
๑. ผลงานวิจัย	๑.เรื่อง..... ๒.เรื่อง.....
๒. จำนวนนักศึกษา ๑ สาขาวิชา ต่อหนึ่ง นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย	คน/สาขาวิชา/นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย ระบุ ๑. ๒. ๓.
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีต่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	๑. ๒.
๔. ลักษณะการบูรณาการผลงานวิจัยกับโครงการยุทธศาสตร์	๑. ๒.
๕. ผลผลิตโครงการมีต่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	๑. นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย เรื่อง..... ๒. คู่มือ/กระบวนการ เรื่อง..... ๓. บทความตีพิมพ์เผยแพร่/ประชุมวิชาการ เรื่อง..... ๔. นำเสนอนิทรรศการ/ส่งผลงานประกวด เรื่อง.....
๖. การส่งมอบผลผลิตและนำไปใช้ประโยชน์	๑. นวัตกรรมผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ จำนวน.....ชิ้น/ผลงาน ๒. คู่มือ/ หรือ กระบวนการจำนวน เรื่อง ๓. บทความ () ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวนเรื่อง

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
	() ประชุมวิชาการ ระดับชาติ จำนวนเรื่อง () ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวนเรื่อง ๔. หลักฐานในการนำไปใช้ประโยชน์ () ใบตอบรับการมอบผลงาน ระดับท้องถิ่น จำนวน ผลงาน () ใบตอบรับการการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือประชุมวิชาการ ระดับชาติ / นานาชาติ จำนวน ผลงาน () ใบตอบรับการนำผลงานจัดนิทรรศการหรือส่งผลงานประกวด ระดับ นานาชาติ จำนวน ผลงาน

๑๑.๓ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
๑. ผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๑.เรื่อง..... ๒.เรื่อง.....
๒. จำนวนนักศึกษา ๑ สาขาวิชา ต่อหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดจากผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	คน/สาขาวิชา/นวัตกรรมที่เกิดผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระบุ ๑. ๒. ๓.
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีต่อการนำนวัตกรรมที่เกิดจากผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์	๑. ๒. ๓.
๔. ลักษณะการบูรณาการนวัตกรรมที่เกิดจากผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับโครงการยุทธศาสตร์	๑. ๒. ๓.
๕. ผลผลิตโครงการมีต่อการนำนวัตกรรมที่เกิดจากผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์	๑. นวัตกรรมที่เกิดจากผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง..... ๒. คู่มือ/กระบวนการ เรื่อง..... ๓. บทความตีพิมพ์เผยแพร่/ประชุมวิชาการ เรื่อง..... ๔. นำเสนอนิทรรศการ/ส่งผลงานประกวด เรื่อง.....
๖. การส่งมอบผลผลิตและนำไปใช้ประโยชน์	๑. นวัตกรรมผลงาน/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ประโยชน์ จำนวน.....ชิ้น/ผลงาน

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
	๒. คู่มือ/กระบวนการจำนวน เรื่อง ๓. บทความ () ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวนเรื่อง () ประชุมวิชาการ ระดับชาติ จำนวนเรื่อง () ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวนเรื่อง ๔. หลักฐานในการนำไปใช้ประโยชน์ () ใบตอบรับการมอบผลงาน ระดับท้องถิ่น จำนวน ผลงาน () ใบตอบรับการนำผลงานจัดนิทรรศการหรือส่งผลงานประกวด ระดับชาติ จำนวน ผลงาน () ใบตอบรับการนำผลงานจัดนิทรรศการหรือส่งผลงานประกวด ระดับ นานาชาติ จำนวน ผลงาน

๑๑.๔ การพัฒนานักศึกษา

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
๑. วิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๑. ผลงาน เรื่อง..... ๒. เรื่อง.....
๒. จำนวนนักศึกษา ๑ สาขาวิชาต่อหนึ่ง นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	คน/สาขาวิชา/นวัตกรรมที่เกิดผลงานวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ระบุ ๑. ๒.
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีต่อการนำวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไปใช้ประโยชน์	๑. ๒. ๓.
๔. ลักษณะการบูรณาการนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น กับโครงการยุทธศาสตร์	๑. ๒. ๓.
๕. ผลผลิตโครงการมีต่อการนำนวัตกรรมที่เกิดจากวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๑. นวัตกรรม เรื่อง..... ๒. คู่มือ/กระบวนการ เรื่อง..... ๓. บทความตีพิมพ์เผยแพร่/ประชุมวิชาการ เรื่อง..... ๔. นำเสนอนิทรรศการ/ส่งผลงานประกวด เรื่อง.....
๖. การส่งมอบผลผลิตและนำไปใช้ประโยชน์	๑. นวัตกรรม จำนวน.....คน ๒. นวัตกรรม จำนวน.....ชิ้น/ผลงาน ๓. คู่มือ/กระบวนการจำนวน เรื่อง ๔. บทความ

รายการ	ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ
	<p>() ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวนเรื่อง</p> <p>() ประชุมวิชาการ ระดับชาติ จำนวนเรื่อง</p> <p>() ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวนเรื่อง</p> <p>๔. หลักฐานในการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>() ใบตอบรับการมอบผลงาน ระดับท้องถิ่น จำนวน ผลงาน</p> <p>() ใบตอบรับการนำผลงานจัดนิทรรศการหรือส่งผล งานประกวด ระดับชาติ จำนวน ผลงาน</p> <p>() ใบตอบรับการนำผลงานจัดนิทรรศการหรือส่งผล งานประกวด ระดับนานาชาติ จำนวน ผลงาน</p>

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๑๒. หลักการ เหตุผลและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ (วิเคราะห์ชุมชน ชี้แจงถึงปัญหาความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนา โดยอ้างอิงข้อมูลในรูปแบบเชิงสถิติที่ผ่านมา)

.....

.....

.....

๑๓. วัตถุประสงค์โครงการและตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์	กิจกรรม (Activities)	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	ผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวอย่าง ๑. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒. เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน	๑. การพัฒนาสินค้าชุมชนจากกล้วย ๒. การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน ๓. ส่งเสริมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน	๑. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยฉาบเลมอน กล้วยตากกลั่น สตอเบอร์รี่ กล้วยอบคาราเมล ๒. ได้ตราผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ๓. ได้แหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ แหล่ง	๑. คู่มือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ เล่ม ๒. ถอดบทเรียนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ / และ หรือ กระบวนการความร่วมมือของชุมชน ๑ กระบวนการ ๓. เกิดกลุ่มวิสาหกิจหรือการขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ ๑ กลุ่ม ๔. ได้นวัตกรรมชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้	๑. ด้านเศรษฐกิจ คือ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน (โดยระบุจำนวนรายได้ต่อหน่วย) ๒. ด้านสังคม คือ ชุมชนมีความร่วมมือจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม คือชุมชนสามารถนำทรัพยากรในท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์	๑. ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ๒. คู่มือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ เล่ม ๓. ถอดบทเรียนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ / และ หรือ กระบวนการความร่วมมือของชุมชน ๑ กระบวนการ ๔. เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย ๑ กลุ่ม

หมายเหตุ : ๑) วัตถุประสงค์และกิจกรรม ต้องนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดโครงการที่ตอบในเชิงสถิติ

๒) วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ ที่มีขั้นตอนและกระบวนการ วัดผลได้เชิงสถิติ

๓) ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที เป็นสถิติ เป็นผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น

ผลลัพธ์ หมายถึง ประโยชน์ทางตรงที่เกิดจากผลผลิต และวัดผลได้เชิงสถิติ

๑๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์

.....

.....

.....

.....

.....

๑๕. หน่วยงานและองค์กรภาคีที่มีส่วนร่วมดำเนินงาน

(ระบุหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วม)

๑๕.๑ หน่วยงานจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

๑๕.๒ หน่วยงานจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง

๑๕.๓ หน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม (ไม่น้อยกว่า ๔ เครือข่าย โดยมีหลักฐานหนังสือความร่วมมือ ๆ และ/หรือบันทึกข้อความการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย	การมีส่วนร่วม/การสนับสนุน			หลักฐาน
		บุคลากร	งบประมาณ		
			In cash	In kind	
๑.	ตัวอย่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลกาบเชิง	ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่)	-	-	หนังสือความร่วมมือ ๆ และ/หรือบันทึกข้อความการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่
๒.	ตัวอย่าง วิสาหกิจชุมชนผลไม้	สมาชิก ๑๐ คน	-	วัสดุอุปกรณ์รวมมูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท	หนังสือความร่วมมือจากประธานวิสาหกิจ หรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
๓.	ตัวอย่าง นิติบุคคล หรือเอกชน	ผู้ประกอบการ หรือนักวิจัยเอกชน	๑๐,๐๐๐ บาท	วัสดุอุปกรณ์รวมมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท	หนังสือความร่วมมือ นิติบุคคล หรือเอกชน
๔.	ตัวอย่าง พัฒนาชุมชนอำเภอหรือตำบล และเกษตรอำเภอ หรือตำบล	ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่)			หนังสือความร่วมมือ ๆ และ/หรือบันทึกข้อความการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่
๕.	ตัวอย่าง ภาคการศึกษา (โรงเรียนในพื้นที่ หรือการศึกษา นอกโรงเรียน)	ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับพื้นที่)			หนังสือความร่วมมือ ๆ และ/หรือบันทึกข้อความการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่

หมายเหตุ : งบประมาณ In cash และ In kind รวมมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณในโครงการที่ได้รับจัดสรร

๑๖. รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
กิจกรรมที่ ๑	๑. ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม (.....คน x.....ครั้ง x.....บาท) ๑.๒ ค่าสมนาคุณวิทยากร (.....คน x.....ชั่วโมง x.....บาท) ๑.๓ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน (.....คน x.....วัน x.....บาท) ๑.๔ ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (.....คน x.....วัน x.....บาท) ๒. ค่าใช้สอย ๒.๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒.๓ ค่าที่พัก ๒.๔ ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒.๕ ค่าเช่าห้องประชุม ฯลฯ ๓. ค่าวัสดุ ๓.๑.... ๓.๒....	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑		
กิจกรรมที่ ๒	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๒		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		

หมายเหตุ :

สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ, อัตราเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ และประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับโครงการยุทธศาสตร์ฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑๗. นวัตกรรมชุมชนภายใต้การดำเนินโครงการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)	นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
๑. ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบเลมอน กล้วยตาก กลิ่นสตอเบอร์รี่ กล้วยอบคาราเมล (จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน)	๑. ตัวอย่าง คู่มือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (จำนวน ๑ เรื่อง)
๒. ระบุชื่อชิ้นงาน เช่น ผ้าไหมลายอำปี้ล (จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชื่อ)	๒.....

หมายเหตุ :

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้ก็ตีรวมไปถึงการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมกระบวนการ คือ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

๑๘. วิธีการประเมินผลโครงการ โดยวิเคราะห์ SROI

๑. สรุบบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม ในเชิงสถิติ
๒. สรุปผู้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ/ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงสถิติ
๓. รายงานการประชุมหน่วยงานที่เป็นภาคีในพื้นที่ ก่อนการนำความรู้ไปอบรมหรือถ่ายทอดเชิงสถิติ (ในรูปแบบพรรณนาหรือตัวเลข)
๔. รายงานสรุปผลโครงการ

๑๙. ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ

.....
.....
.....
.....
ผลลัพธ์ที่ได้ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวิจัยของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับนักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

หมายเหตุ : ผลกระทบ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นไปแล้วระยะหนึ่ง มีความยั่งยืน-การจัดการต่อ หรือประโยชน์อื่นหรือผลที่ได้รับอื่นๆ นอกเหนือจาก ผลลัพธ์เชิงบวกและลบ

๒๐. การรายงานผล

รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดและจัดส่งใน ช่องทางที่กำหนดในระยะที่ ๑ เป็นตารางที่ ๑ ตารางที่ ๒ และตารางที่ ๓ (รูปแบบการดำเนินการของที่ประชุม อธิการบดีราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง) ภายในเดือนมิถุนายน และจัดส่งรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าเล่มด้วยปกสีขาว เคลือบสันขาว มิโลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และรายละเอียดโครงการที่ ชัดเจน จำนวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล์ ส่งที่อีเมลล์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และร่วมจัดนิทรรศการในมหกรรมโครงการยุทธศาสตร์ และการถอดบทเรียนตามปฏิทินของสถาบันวิจัย และพัฒนา

๒๑. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ (MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการและตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

ผู้เสนอโครงการ

วันที่

ลงชื่อ

()

คณบดี/ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน

ผู้เห็นชอบโครงการ

วันที่

ลงชื่อ

()

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้อนุมัติโครงการ

วันที่



หนังสือรับรองการนำผลงานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
(ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี ๒๕๖๘)

ข้าพเจ้า ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง (ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ/ ผู้แทนฯ)
หน่วยงาน/สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์
ขอรับรองว่า ได้นำผลงาน บริการวิชาการ /วิจัย/งานสร้างสรรค์ เรื่อง
ระยะเวลา ระหว่างเดือน..... ถึง เดือน
ผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ผลงานชื่อ
สังกัด/คณะ หรือ สำนัก.....
โดยวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้มีดังนี้
 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยการ
.....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย.....
.....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการ
.....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ โดยการ
.....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 การใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยการ
.....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงนาม
(ชื่อ สกุล)
ตำแหน่ง (ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ/ ผู้แทนฯ)
สังกัด/หน่วยงาน
วันที่..... เดือน พ.ศ.....

รับทราบ/ รับรอง	ยินดี/และรับทราบ
ลงนาม (ชื่อ สกุล) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงาน/ คณบดี/ ผอ.สำนัก สถาบัน สังกัด/หน่วยงาน วันที่..... เดือน พ.ศ.....	ลงนาม (ชื่อ สกุล) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงาน/ ประธานกลุ่ม/ ผู้แทนฯ (พื้นที่ชุมชน) สังกัด/หน่วยงาน วันที่..... เดือน พ.ศ.....

หมายเหตุ

๑. ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ/ หัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี/ ผอ.สำนัก สถาบัน)
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
๔. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๕. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรีย์ภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้
๖. การใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ

เขียนที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือแสดงความต้องการใช้ประโยชน์ผลงานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก
(ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี ๒๕๖๘)

ข้าพเจ้าหัวหน้าส่วน/ ประธานกลุ่ม..... ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสุรินทร์

เบอร์ติดต่อ หรือ (สำนักงาน)

มีความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ เรื่อง

ซึ่งเป็นข้อเสนอโครงการของและคณะ

สังกัดคณะ/มหาวิทยาลัย มาใช้ประโยชน์ในองค์กร/
หน่วยงาน/กลุ่มของข้าพเจ้า ทางด้านต่อไปนี้ (โปรดเลือกรูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น ใช้ประกอบการประกาศใช้กฎหมาย มาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ (หรือ
อื่นๆ เป็นต้น)
- การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ (หรืออื่นๆ
..... เป็นต้น)
- การใช้ประโยชน์เชิงสังคม (เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงาน ในชุมชน/ท้องถิ่น และ (หรืออื่นๆ
..... เป็นต้น)
- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (เช่น การอ้างอิงผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ใช้ประกอบการขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ หนังสือ ตำราวิชาการ (หรืออื่นๆ เป็นต้น)
- การใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่

● ความคาดหวังในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

จากผลงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี ๒๕๖๘ นี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน
องค์กรคาดหวังว่าจะนำข้อมูลต่างๆ ไปวางแผนและกำหนดนโยบาย และ/หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหา
แนวทางพัฒนาให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ต่อไปในปัจจุบันและอนาคต

ข้าพเจ้าขอลงนามในหนังสือรับรองความต้องการใช้ประโยชน์ผลงานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำหรับเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป

ลงลายมือชื่อ

(ชื่อ สกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน/ ประธานกลุ่ม

วันที่/...../.....

งานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
(ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี ๒๕๖๘)

งานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานที่นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งคาดว่า ผลลัพธ์ ผลผลิต จากโครงการฯ จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการรับรอง/ การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เมื่อโครงการวิจัยครบกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงการ

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์

๑. เชิงนโยบาย เช่น การใช้ผลงานบริการวิชาการเชิงนโยบายไปประกอบเป็นข้อมูลในการประกาศใช้กฎหมาย มาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ฯลฯ ขององค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น หรือหลักฐานการนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/กำหนดนโยบาย มาใช้ในองค์กร

๒. เชิงเศรษฐกิจ เช่น งานบริการวิชาการ งานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฯลฯ) หรือผลประกอบการขององค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม ด้านรายได้หรือตัวอย่างบัญชีที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้นำผลงานงานบริการวิชาการและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

๓. เชิงสังคม เช่น หลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานบริการวิชาการ และ/หรืองานวิจัย ในชุมชน/ท้องถิ่น การได้รับหนังสือเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ

๔. เชิงวิชาการ เช่น ผลงานงานบริการวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง หลักฐานการนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หลักฐานผลงานวิจัยที่ปรากฏในหนังสือ คู่มือ หรือตำราวิชาการ ฯลฯ

๕. การใช้ประโยชน์อื่น ๆ

หมายเหตุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน คณะ / สำนัก

ลำดับ	ความสอดคล้อง (โครงการหลัก ๙ โครงการ)	ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ปี ๒๕๖๘	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	พื้นที่ดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
๑	ตัวอย่าง ๑. โครงการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ ยกระดับ เศรษฐกิจฐาน ราก	ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ.....	<input type="checkbox"/> พื้นที่เดิม จำนวน.....หมู่บ้าน / โรงเรียน ได้แก่..... <input type="checkbox"/> พื้นที่ใหม่ จำนวน.....หมู่บ้าน / โรงเรียน ได้แก่..... จำนวนครัวเรือนยากจน..... ครัวเรือน ได้แก่.....	
๒							
๓							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					๐.๐๐		

หมายเหตุ : ขอความกรุณาบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘